

ยื่นฮีประกาศช่วยรักษาแผลผู้ป่วยเบาหวาน HBO ฟรี

100 ราย

คนไข้เบาหวานเจอทางรอดตัดขา ยันฮี ประกาศช่วยรักษาแผลเบาหวานด้วยเครื่อง HBO ฟรี 100 ราย เชื้อมัน คนไข้ไม่ต้องตัดนิ้ว หรือตัดขาเหมือนอดีต ตั้งเป้าเป็นโครงการระยะยาว รักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรังทั่วประเทศ



นพ.สุพจน์ สัมฤทธิ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า ทางรพ.มีนโยบายที่จะช่วยเหลือสังคมและงานสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ได้จัดโครงการ “รักษาแผลเรื้อรังจากเบาหวาน ด้วยเครื่อง HBO ฟรี 100 ราย” ซึ่งเป็นการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดบริเวณที่เกิดแผลเบาหวานเรื้อรัง โครงการนี้ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อทำการกุศลให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรัง 2. เพื่อลดความพิการในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรัง ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องตัดขา 3. เพิ่มเพิ่มทางเลือกในการรักษาแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานให้กับประชาชนทั่วไป

นพ.สุพจน์ กล่าวว่า แผลเบาหวานเรื้อรังที่เท้า เกิดจากอาการชาบริเวณเท้าจากโรคเบาหวาน ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกรู้เจ็บ เมื่อเกิดแผลหรือตุ่มน้ำ ส่งผลให้แผลมีขนาดใหญ่หรือติดเชื้อไปแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่การต้องตัดนิ้วเท้า หรือแม้กระทั่งต้องถูกตัดขาตามมา

สำหรับผลดีของการรักษาแผลเบาหวานด้วย HBO มีดังนี้ 1. ช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอก โดยใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ไปช่วยลดภาวะการไหลเวียนเลือดไม่ดี 2. แก้ปัญหาการขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อบริเวณแผล 3. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนรอบๆ แผล ทำให้ยุบบวม 4. ช่วยกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่บริเวณรอบแผล 5. แก้ปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อ HBO จะทำให้เม็ดเลือดขาว กำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ดีขึ้น

แนวทางการรักษานั้น ทางรพ. จึงได้เปิดโครงการ “รักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรังด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% (HBO) เพื่อการกุศลฟรี 100 ราย” ซึ่งคนไข้สามารถเข้ารับการรักษาได้รายละ 20 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% สามารถช่วยเสริมสร้างเนื้อของแผลให้สร้างตัวได้จนแผลสมานได้เร็วขึ้น

“โครงการนี้ ถือเป็นการทำกุศล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีแผลเรื้อรังไม่ต้องถูกตัดขา ช่วยลดความพิการของคนในสังคม ทำให้มีโอกาสดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขมากขึ้น” นพ.สุพจน์ กล่าว

โรคเบาหวาน ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของปลายประสาทอักเสบและหลอดเลือดแดงตีบปลายประสาทอักเสบนำไปสู่

การเกิดแผลที่เข้าได้ง่าย เบาหวานทำให้ติดเชื้อได้ง่าย หลอดเลือดแดงตีบทำให้การอักเสบลุกลามง่ายแผลหายยาก เมื่อเกิดเนื้อตาย ดังนั้น ในเบื้องต้น เราสามารถป้องกันได้ โดยดูแลทำอย่างสม่ำเสมอ เช่น การดูแลเล็บเท้าให้สะอาด และตัดเล็บเท้าให้สั้นพอดี เป็นส่วนหนึ่งการดูแลสุขภาพเท้า

ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ยันฮี โทร.1723 ต่อ 10145